



# LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Số 05  
2025

## Lời Mở

Chúng con kính giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa Bản Tin Số 05 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Bản Tin nhằm mục đích nối kết và chia sẻ đời sống đức tin, mục vụ và cầu nguyện cho nhau. Xin quý Cha giới thiệu về cộng đoàn, Dòng tu của mình và những chương trình sinh hoạt đặc biệt (Festival, Hội Chợ) nơi mình đang phục vụ.

Trong Bản Tin số 05, chúng ta sẽ được **Cha Peter Trịnh Minh Quân**, Chủ tịch Miền Đông chia sẻ Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời tại Philadelphia. Miền Đông thuộc LĐCGVN bao gồm các tiểu bang: Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, và Washington DC.

Thay Mặt Ban Biên Tập  
Linh mục Tổng Thư Ký  
**Gioan Nguyễn Vũ Việt**  
Email: bantiniendoan@gmail.com

## GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ

# Tạ ơn Thiên Chúa và Kỷ Niệm Hành Trình Đức Tin của Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LÊN TRỜI tại Philadelphia

Vào năm 1976, trong những ngày tháng đầy thử thách của dân tộc Việt Nam, những người con xa xứ đã tìm đến Philadelphia, Pennsylvania, nơi họ quy tụ dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của cha cố Anton Vũ Như Huỳnh, để thành lập cộng đoàn Công giáo Việt Nam đầu tiên tại vùng đất này. Nơi hội tụ ấy là thánh đường Saint Francis De Sales, và cộng đoàn đã chọn Đức Mẹ Lên Trời làm Đấng Bốn Mạng – một biểu tượng cao quý của niềm hy vọng và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Từ những ngày đầu ấy, cộng đoàn không chỉ giới hạn trong việc cử hành phụng vụ thánh, mà còn mở rộng cánh tay yêu thương qua các sinh hoạt xã hội: hội thanh thiếu niên, hỗ trợ các gia đình tị nạn mới đến, tổ chức trại hè và các nhóm thể thao. Chính nhờ tinh thần hiệp nhất và lòng nhiệt thành ấy, từ một nhóm nhỏ bé, cộng đoàn đã lớn mạnh, quy tụ ngày càng đông đảo con cái Chúa.

Năm 2026 sắp tới, cộng đoàn sẽ kỷ niệm 50 năm hồng ân – một chặng đường dài được đánh dấu bởi sự quan phòng của Thiên Chúa và sự đồng hành của Đức Trinh Nữ Maria. Để tưởng nhớ hành trình ấy, chúng ta cùng điểm lại danh sách các vị mục tử đã dẫn dắt cộng đoàn qua các thời kỳ:

- Cha Cố Anton Vũ Như Huỳnh (1976-1990)
- Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Quỳnh (1990-2004)
- Linh mục Giuse Trần Kim Thiện (2004-2006)
- Linh mục Đôminicô Trần Minh Đức (2006-2009)
- Linh mục Phaolô Đậu Đình Luyện (6/2009 – 4/2010)
- Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (4/2010 – 1/2012)
- Linh mục Gioan B. Nguyễn Thành Chung (11/2012)
- Linh mục Đôminicô Trần Minh Đức (7/2013 – 7/2017)
- Linh mục Peter Trịnh Minh Quân (7/2017 – nay)

Trong 49 năm qua, Chúa đã thử thách và ban ơn qua những biến cố lớn lao, làm thay đổi diện mạo thiêng liêng của cộng đoàn. Biến cố đầu tiên là vào năm 2017, sau 41 năm gắn bó với thánh đường Saint Francis De Sales, cộng đoàn đã chuyển về thánh đường Divine Mercy. Sự chuyển dịch này không chỉ đơn thuần là thay đổi nơi chốn, mà còn là một bước tiến trong ơn gọi, nhờ sự hiện diện của linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Quỳnh, vị cha sở người Việt tại Divine Mercy. Thánh đường mới khang trang, với sân đậu xe rộng rãi, nhà xứ tiện nghi, đã mở ra điều kiện thuận lợi cho việc dạy giáo lý và Việt ngữ, cũng như thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – một giấc mơ ấp ủ từ lâu nay trở thành hiện thực.

Biến cố thứ hai xảy ra vào năm 2022, khi cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời chính thức sát nhập vào Giáo xứ Divine Mercy dưới sự linh hướng của linh mục Peter Trịnh Minh Quân, người đồng thời là cha quản nhiệm cộng đoàn và cha sở giáo xứ. Sau gần nửa thế kỷ lưu lạc giữa hai thánh đường, cộng đoàn đã tìm được “mái nhà” của mình tại Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót – tên gọi tiếng Việt đầy ý nghĩa được bổ sung vào danh xưng giáo xứ. Với số giáo dân gốc chỉ còn khoảng 200 gia đình, cùng cộng đoàn Liberian tương đương, cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời nổi bật như một nhánh cây tràn đầy sức sống, góp phần làm rạng danh Thiên Chúa.

Biến cố thứ ba đánh dấu một bước ngoặt mới: vào Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng năm 2024, cộng đoàn đã chuyển từ Nhà Thờ Lòng Chúa Thương Xót 1 sang Nhà Thờ Lòng Chúa Thương Xót 2. Nơi đây, với hội trường rộng lớn, bãi đậu xe, sân cỏ và vườn cầu nguyện trải rộng trên 7 mẫu đất gần sân bay Quốc tế Philadelphia, hứa hẹn trở thành mảnh đất màu mỡ để xây dựng Nước Chúa. Biến cố này trùng hợp với kế hoạch của Giáo phận Philadelphia trong việc thiết lập 40 Trung tâm Truyền giáo, hòa nhịp với Năm Thánh 2025 do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố: Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời hiệp lòng cùng Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam trên khắp thế giới, dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria khúc hoan ca tạ ơn vì muôn hồng ân đã nhận lãnh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho đức tin và góp phần xây dựng Hội Thánh, để danh Chúa được hiển trị muôn đời.

## CẦU NGUYỆN



**Cha Francis Bửu** vừa mừng 50 năm Linh mục tháng 12-2024. Hiện ngài đang nghỉ hưu và giúp tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St. Petersburg, FL. Gần đây, Cha Bửu bị tai nạn và cần nghỉ dưỡng tại nhà.

Chúng ta cầu xin Chúa ban sức khoẻ và bình phục cho Cha Francis Bửu.



Cha Peter Trịnh Minh Quân



**Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót  
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  
6667 Chester Avenue  
Philadelphia, PA 19142**

Facebook: Đức Mẹ Lên Trời – Philadelphia

Cầu Nguyện Cho Các Cộng đoàn/  
Giáo xứ Việt Nam tại  
**CALIFORNIA (1) - Giáo Phận FRESNO**

**Lm. Joseph Đình Vitor Toàn, Cha xứ  
Our Lady of La Vang Church  
4144 N. Millbrook Ave.  
Fresno, CA 93726  
559-485-9467**